



ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
เรื่อง มาตรการสถานศึกษาปลอดภัยและบุรีไฟฟ้า

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของบุรีไฟฟ้า ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุรีไฟฟ้าทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งบุรีไฟฟ้าถือเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากูและบารากูไฟฟ้าหรือบุรีไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมทั้งบุคคลที่มีไว้ในครอบครองหรือรับไว้ซึ่งบุรีไฟฟ้า ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดภัยหรือเขตปลอดบุรีในเขตปลอดบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบุรีและบุรีไฟฟ้า ซึ่งกลุ่มเยาวชนสามารถเข้าถึงการทดลองเสฟได้ง่าย อันเป็นสาเหตุนำไปสู่การเสฟสารเสฟติดชนิดอื่น วิทยาลัยฯ จึงประกาศมาตรการสถานศึกษาปลอดภัยและบุรีไฟฟ้า โดยให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายในการขับเคลื่อนการป้องกัน การแพร่ระบาดของบุรีและบุรีไฟฟ้า ดำเนินการดังนี้

๑. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ รมรงค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อสร้างความตระหนักรู้เท่าทันพิษภัยของบุรีและบุรีไฟฟ้า ที่มีโทษต่อสุขภาพร่างกาย ตลอดจนช่วยความผิดที่เป็นโทษทางอาญาตามกฎหมาย ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนบูรณาการสอดแทรกเนื้อหาในรายวิชาหรือพัฒนา หลักสูตรการเรียนการสอน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา

๒. ติดตั้งป้ายประกาศหรือจัดให้มีเครื่องหมายแสดงให้เห็นชัดเจนว่าสถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุรี และบุรีไฟฟ้า บริเวณประตูทางเข้าหลัก อาคารเรียน ห้องเรียน และสถานที่ที่มีความเหมาะสม

๓. สอดส่อง ดูแลหรือป้องกัน มิให้นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าไปเกี่ยวข้องกับบุรีและบุรีไฟฟ้า ทั้งการสูบ จำหน่าย มีไว้ในครอบครองหรือสนับสนุนอย่างหนึ่งอย่างใด

๔. หากมีกรณีตรวจพบ หรือมีการร้องเรียนกล่าวหา หรือกรณีเป็นที่สงสัยว่า ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุรีไฟฟ้าจะดำเนินการทางวินัยตามอำนาจหน้าที่โดยทันที

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอำนวยการ เหมขุนทด)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

“เรียนดี มีความสุข”